

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND

Hà Nam, ngày tháng 9 năm 2014

V/v sắp xếp chức danh không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh; Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố, trong thời gian qua, các cấp, Ngành có liên quan đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, kết quả tính đến ngày 31/8/2014, toàn tỉnh có **64/116** xã, phường, thị trấn và **507/1299** thôn, tổ dân phố đã kiện toàn xong theo số lượng người được quy định, trong đó có một số xã thuộc huyện Kim Bảng, huyện Bình Lục... đã bố trí thấp hơn số lượng 13 người so với quy định.

Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh còn **52/116** xã, phường, thị trấn và **792/1.299** thôn, tổ dân phố chưa bố trí, sắp xếp xong các chức danh người hoạt động không chuyên trách theo quy định. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh theo đúng tiến độ, thời gian quy định, UBND tỉnh yêu cầu các Ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố, đến các tổ chức, chi bộ đảng và toàn thể nhân dân trên địa bàn, để tổ chức thực hiện bố trí, sắp xếp kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo phương châm giảm số lượng người, tăng phụ cấp, chọn người có năng lực trình độ, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Tiếp tục đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, căn cứ số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách và điều kiện cụ thể của địa phương, để xây dựng phương án kiêm nhiệm cho phù hợp.

Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách để bố trí sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố theo số lượng người

được quy định, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với thôn, tổ dân phố không bố trí được 3 người, thì được bố trí 4 người đảm nhận các chức danh ở thôn, tổ dân phố.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chức danh bầu cử của các Hội đặc thù, Đoàn thể..., để bố trí việc kiêm nhiệm, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố theo số lượng người được quy định, đảm bảo tiến độ, thời gian, không chờ đến hết nhiệm kỳ, thời gian chậm nhất đến hết năm 2014.

4. Giao cho Sở Nội vụ phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT HĐND;
- Lưu: VT, NC.

**TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH**

Mai Tiến Dũng